



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/๑๕๗๗

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๑๕๗๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายสุพรพล หนูครองสิน)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)  
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</u> รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในห้วงวันที่ ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>๑. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) พบว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์ย่อย BA.5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้เร็วและง่ายที่สุด และหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าทุกสายพันธุ์</p> <p>๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ภายในประเทศ มีการแพร่ระบาดของโรคฯ เพิ่มขึ้น ทำให้คนที่ได้รับวัคซีนและไม่เคยติดเชื้อมาก่อนสามารถติดเชื้อได้ในรอบนี้ และคนที่เคยติดเชื้อแล้วเกิดการติดเชื้อซ้ำ ประชาชนได้เริ่มปฏิบัติตัวตามมาตรการผ่อนคลาย และเหนื่อยล้ากับการป้องกันตนเอง มีการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีการเดินทางมากขึ้น มีวันหยุดยาว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ ไปทั่วประเทศได้เร็วขึ้น โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ในปัจจุบัน พบว่า คนที่ได้รับวัคซีนครบโดสและเข็มกระตุ้น และคนที่เคยติดเชื้อมาก่อน เมื่อติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง</p> <p>๓. สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๓.๑ กลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติ สภาประชาชนแห่งโลก ชุมชนค้างคืน บริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย</p> <p>๓.๒ กลุ่ม ๑๔ ขุนพล คนของราษฎร ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนกัญญาวิถี และกลุ่มทะเลแก็ส พื้ที่กษราษฎร จัดกิจกรรม "ยื่น หยุด ชัง" ทุกวัน เวลา ๑๖.๓๐ น. บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร</p> <p>๓.๓ กลุ่ม We Volunteer (Wevo) นำโดย นายปิยรัฐ จงเทพ จัดกิจกรรม "ยื่น ๑๑๒ คน ๑๑๒ วัน" ทุกวัน เวลา ๑๗.๐๐ น. บริเวณสะพานลอยหน้าสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>๔. ข้อพิจารณา จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รายใหม่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยมีจำนวนน้อยกว่า ๓,๐๐๐ ราย/วัน มาอย่างต่อเนื่อง การรายงานการติดเชื้อด้วยการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 มีความสามารถในการแพร่กระจายได้รวดเร็ว และติดเชื้อได้ง่าย ในห้วงวันหยุดต่อเนื่องซึ่งมีการเดินทางข้ามเขต ข้ามจังหวัด และมีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวหรือการรวมกลุ่มในสถานที่เสี่ยง จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้มีการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และอาจขยายการติดเชื้อเป็นวงกว้างในห้วงหลังจากที่ประชาชนเดินทางกลับจากพักผ่อนวันหยุดยาว หน่วยงาน</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอ.รมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>ที่เกี่ยวข้องจึงต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและกลุ่มที่มีความเสี่ยงตระหนักถึงมาตรการในการป้องกันตนเองและความจำเป็นของการฉีดวัคซีน</p>	
๒	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> รายงานการปฏิบัติของ ศปม. ในห้วงต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. ดำรงการปฏิบัติในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าต่าง ๆ ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ</p> <p>๒. เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ และกำกับติดตามการดำเนินการของสถานประกอบการ สถานบริการ และสถานบันเทิงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. ดำรงความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้รับการประสาน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งรับทราบเป้าหมายการบริหารจัดการเข้าสู่โรคประจำถิ่น โดยสร้างความร่วมมือของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างปลอดภัย</p>	ทุกหน่วยงาน
๓	- ไม่มีข้อหารือ/ประสานการปฏิบัติ -	
๔	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม</u> ดังนี้</p> <p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในภาพรวมมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะหลังห้วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ ขอให้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันตนเอง ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก เป็นต้น</p> <p>๒. สนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยร่วมบูรณาการการปฏิบัติในการยกระดับมาตรการป้องกันกรณีเกิดกลุ่มก้อนการระบาด (Clusters) ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก</p> <p>๓. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบางประเทศได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคและเปิดประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีผู้ติดเชื้อลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ โดยเฉพาะในห้วงเทศกาลหยุดยาวที่ประชาชนมีการเดินทางจำนวนมาก ขอให้กองกำลังป้องกันชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำรงความเข้มงวดในการปฏิบัติการกิจที่ได้รับมอบหมาย</p>	ทุกหน่วยงาน